



ประกาศกรมประมง

เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ การบริหารงานภาครัฐ

กรมประมง จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓


(นายมีศักดิ์ รักศักดิ์)
อธิบดีกรมประมง

ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

กรมประมง เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการประมง เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ควบคุมการประมง การผลิตสัตว์น้ำ และสินค้าประมงให้มีมาตรฐานถูกสุขอนามัยและมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ตลอดจนป้องกันมิให้มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงและสัตว์น้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กรมประมงจึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดีให้สอดคล้องกับโครงสร้างของกรมประมงตามอำนาจหน้าที่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาราชการไทย คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และการบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจของกรมประมงด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำสู่การประมงที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์กรมประมง และมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานภายใต้หลักคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” จึงได้กำหนดแนวทางยึดถือในการปฏิบัติราชการของกรมประมงโดยให้

๑. น้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดแนวทางในการพัฒนา การสร้างอาชีพ และการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สามารถพึ่งพาตนเองได้

๒. มุ่งบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานทางวิชาการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการประมงทั้งระบบ มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน

๓. มีนโยบายการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการปรับระบบราชการสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส ปลอดภัยจากทุจริต และพัฒนาระบบราชการให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๔. มีระบบการบริหารงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีการบริหารงบประมาณที่ยึดหลักความคุ้มค่า การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักการพัฒนารทรัพยากรมนุษย์ และมีการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรมประมง

๕. มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรทุกระดับ พร้อมส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศของกรมประมง

๖. มีการสนับสนุนการทำงานเป็นทีม การรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมประมงรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมให้กรมประมงเป็นองค์การที่มีคุณภาพและคุณธรรม การนำองค์การเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี ผลักดันองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ เกิดความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานภายใต้หลักคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ” และเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงขอให้บุคลากรทุกคนยอมรับเป็นหลักการปฏิบัติราชการตลอดไป

(นายมีศักดิ์ กิติยพงษ์)
อธิบดีกรมประมง